



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งช่างสำรวจ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

ตามที่กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ได้ดำเนินการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งช่างสำรวจ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเลือกสรรโดยการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งช่างสำรวจ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินฯ ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตำแหน่งช่างสำรวจ

ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวในบัญชีเดิม	ลำดับที่สอบได้บัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	๐๗๑๐๐๐๐๖	๓	นายศุภกร แสงสวัสดิ์	
๒	๐๒	๑๐๑๐๐๐๐๔	๒	นายวุฒินันท์ จันทร์ลือชัย	

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วัน	เวลา	สถานที่สอบ
วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	๐๙.๐๐ น. ผู้สมัครรายงานตัว ๐๙.๓๐ น. เริ่มสอบสัมภาษณ์	ห้องประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภายในวันที่ **๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖** ทางเว็บไซต์ <http://www.forest.go.th/tak4/th/index/> หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๕๑ ๑๗๖๓

๔. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๔.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๔.๒ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมาให้ทันตามกำหนดที่ประกาศ และจะเข้าห้องสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบเรียกชื่อให้เข้ารับการประเมิน โดยจะเรียงตามลำดับเลขประจำตัวเข้ารับการประเมินจากน้อยไปหามาก ผู้เข้ารับการประเมินที่มาไม่ทันหรือไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินไม่ว่ากรณีใดๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ และเมื่อผู้เข้ารับการประเมินถูกเรียกชื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อ และรับใบสมัครเข้ารับการประเมินจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

๔.๓. ผู้เข้ารับการประเมินต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) หรือหนังสือเดินทาง (passport) ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน มาในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๕. การตัดสินใจและการวินิจฉัยปัญหา

การตัดสินใจและการวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ครั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) และการวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ **๑๑** สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประสิทธิ์ ท่าช้าง)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้